

Số: 472/LĐLĐ

Lai Châu, ngày 25 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: - Các LĐLĐ huyện, Thành phố;
- Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức;
- Công đoàn cơ sở phối hợp.

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19 khiến tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất chế biến, kinh doanh vận tải, du lịch, dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, các trường mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh kéo theo đó hàng nghìn người lao động mất việc làm không có thu nhập hoặc thu nhập không đảm bảo mức sống tối thiểu. Trước tình hình đó, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh đã cử cán bộ công đoàn chuyên trách các Ban LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ các huyện, Thành phố trực tiếp đến các doanh nghiệp để động viên, nắm tình hình sản xuất kinh doanh, kiến nghị của đoàn viên, người lao động, người sử dụng lao động và rà soát đoàn viên, CNLĐ trong các doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn đề nghị Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh hỗ trợ, thăm hỏi với tổng số tiền hỗ trợ trên 500 triệu đồng, giúp đoàn viên CNVCLĐ khắc phục khó khăn ổn định tình hình để tiếp tục sản xuất kinh doanh thực hiện mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Thực hiện Công văn số 152/UBND-VX, ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công và thực hiện sắp xếp lao động trong doanh nghiệp. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành TW, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Tổng Liên đoàn về công tác ổn định tình hình sau khi đã kiểm soát được dịch bệnh để đoàn viên, CNVCLĐ không dao động, yên tâm, ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp, phối hợp với chính quyền và người sử dụng lao động tuyên truyền, vận động người lao động nỗ lực chung tay cùng doanh nghiệp vượt khó; đề xuất các giải pháp hỗ trợ người lao động về kiến thức pháp luật lao động, các kỹ năng trong quá trình lao động đảm bảo việc làm thường xuyên, liên tục; Tập trung hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chế độ

chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động, kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn cho các Bên, nhất là trong triển khai thực hiện những chế độ mới ban hành có liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao động.

3. Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, các công đoàn ngành, công đoàn viên chức tập trung hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động, kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn cho các bên, nhất là trong triển khai thực hiện những chế độ mới ban hành có liên quan trực tiếp đến lợi ích người lao động. Các cấp công đoàn tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, thúc đẩy các bên trong doanh nghiệp tiến hành đối thoại, chia sẻ thông tin, thúc đẩy các bên trong doanh nghiệp tiến hành đối thoại, chia sẻ thông tin, thương lượng tìm giải pháp duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định, động viên người lao động đồng hành, chung tay chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp.

Đối với những doanh nghiệp gặp khó khăn, phải thu hẹp sản xuất kinh doanh dẫn đến cắt giảm lao động với số lượng lớn, Công đoàn cơ sở chủ động kết hợp cùng với Công đoàn cấp trên hướng dẫn doanh nghiệp lập phương án sử dụng lao động và giải quyết chế độ cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật; tích cực hỗ trợ giới thiệu, tìm kiếm việc làm mới phù hợp cho người lao động bị mất việc, giúp họ sớm ổn định cuộc sống, không để xảy ra tác động xấu tới tình hình an ninh, trật tự xã hội.

4. Tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp giải pháp về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định theo kế hoạch số 136/KH-LĐLĐ, ngày 18/12/2019 về thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 27 tháng 11 năm 2019, Kế hoạch số 916/KH-UBND ngày 12/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Quyết định số 416/QĐ-TTg Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban bí thư (Khóa XII) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy của Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu; tăng cường các giải pháp hỗ trợ; ngăn ngừa, giải thiếu các tranh chấp lao động tập thể, đình công phát sinh trong doanh nghiệp, nhất là ở những doanh nghiệp sử dụng lao động. Trong trường hợp đình công xảy ra, cần hỗ trợ các Bên đối thoại, thương lượng giải quyết vụ việc, không để đình công lan rộng sang các doanh nghiệp khác. Kịp thời đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả những phần tử xấu lôi kéo, xúi giục người lao động ngừng việc, đình công gây rối trật tự an ninh trên địa bàn.

Căn cứ nội dung Công văn, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: CTCS, VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thiện

